

Lá Thư Ban Phụ Trách Số 118

Đây là số báo đầu tiên được xuất bản mỗi năm một lần vào mỗi đầu mùa Xuân và số báo này được ra mắt vào đầu năm Quý Mão (2023). Đề tài kỳ này viết về một vị anh hùng dân tộc mà mọi người Việt Nam chúng ta không ai không biết tới, đó là: **Đức Trần Hưng Đạo** hay **Hưng Đạo Đại Vương**. Người đã 3 lần chiến thắng quân Mông Cổ, một đội quân nổi tiếng là thiện chiến nhất hoàn cầu thời bấy giờ. Ngài chẳng những là một vị tướng giỏi mà còn là một chiến lược gia đại tài khi đã thảo ra bài "Hịch Tướng Sĩ" để đánh động lòng yêu nước của các chiến sĩ, và cũng để mọi người thấy được cái hiểm họa diệt vong khi mất nước vào tay quân giặc ngoại xâm mà nức lòng chống giặc.

Kỳ này chúng ta có một bìa báo thật đẹp với chân dung uy nghi của Đức Thánh Trần, đó là nhờ nét vẽ rất sống động của chị họa sĩ Lê Thúy Vinh. Chúng tôi xin cảm ơn chị đã vẽ giúp chúng tôi cho tờ bìa kỳ này, cũng như cho Lá Thư vừa qua. Nhờ vậy, Lá Thư đã tôn vinh được công đức của các vị anh hùng dân tộc.

Đề tài kỳ tới của **LT Công Chánh số 119** sẽ là **Bắc Bình Vương - Quang Trung Hoàng Đế**, người đã đánh tan 20 vạn quân Thanh vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, và dấu tích Gò Đống Đa vẫn còn tồn tại đến ngày nay để nhắc nhở cho chúng ta công ơn giữ nước của Ngài. Trong **LT số 119** này, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng tới những bài viết về **Sài Gòn**, thủ đô yêu dấu của Miền Nam Tự Do. Chúng tôi mong mọi quý Ái Hữu có những kỷ niệm vui buồn về **Sài Gòn** xin ghi lên giấy để chúng ta cùng chia sẻ.

Lá Thư AHCC là của chung của toàn thể AHCC chúng ta, cho nên chúng tôi thiết tha kêu gọi sự hỗ trợ về bài vở cũng như về tài chánh của các Ái Hữu để giúp cho Lá Thư được sống còn. Cũng chính vì vậy, để khởi đầu tạo ra sự dễ dàng cho quý Ái Hữu tham gia việc đóng góp bài vở, chúng tôi mạo muội mở ra mục: "**Những Kỷ Niệm Thời Sinh Viên**" để quý Ái Hữu có thể ghi lại những kỷ niệm vui buồn của thời đi học. Rất mong được các Ái Hữu nhiệt tình đóng góp.

Ban Phụ Trách xin chúc tất cả quý Thầy Cô, quý AH Tiền Bối, cùng quý AH và TH Công Chánh khắp nơi một năm mới Quý Mão an bình, vui tươi, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh